

Jamsai

ต้องรับสืบทอดความจริงจากพี่ต้องสงสัยทั้งสามราย  
แต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อันตรายต่อหัวใจเธอมากที่สุด!

ทดลองอ่าน

[7'x]

Snap Heart

ทดลองอ่าน

ภารกิจ

รักร้าย

ขโมยหัวใจ

นาย

คาสโนว่า

ทดลองอ่าน

เล่มปีเบอร์ 1 ธีม  
twinayaume ทิว





ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

Jamsai

ทดลองอ่าน











## First Section : รู้จักกับ [7'x]

[7'x] (เซเวนเอ็กซ์) คือกลุ่มวัยรุ่นจำนวนเจ็ดคนที่เคยมีคดีต่างๆ ติดตัว แต่เพราะความสามารถพิเศษของพวกเขาทำให้ทางสภา [7's] สนใจ ให้โอกาสในการกลับตัว และกระทำความดีเพื่อชดเชยความผิด ทุกคนจึงต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิก [7'x] เพื่อคอยดูแลและช่วยเหลือประชาชนในเมืองอินเดอร์พาร์ก ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างสูงสุดความสามารถ ส่วนตัว x นั้นย่อมาจาก x-file ซึ่งหมายถึงแฟ้มลับของคดีต่างๆ นั่นเอง

**เอ็กซ์คิว :** หนุ่มหล่อผมสีน้ำตาลเมทัลลิก เจ้าของฉายา 'ซาตานแห่งการโกง' มาดเข้ม ชอบทำตัวลึกลับ แขนสูง และที่สำคัญคือขี้โกง! ไม่ว่าจะอะไรที่เขาอยากได้ เขาต้องเอามาให้ได้ แม้ว่าจะต้องใช้วิธีที่โหดเหี้ยมแค่ไหนก็ตาม สำคัญสำนึกไม่มี ความดีไม่ปรากฏ และเกลียดคนที่ชอบทำทายน่าจของเขา เป็นที่สุด!

**ยูแอล :** สาวสวยสัญชาติเกาหลี ดวงตากลมโต เจ้าของฉายา 'เทพธิดาหัตถ์ขนนก' เพราะเธอมีมือที่เบามาก สามารถหยิบจับสิ่งของได้โดยที่ไม่มี





ใครรู้ นอกจากนี้นี้ยังตัวเบา และว่องไวราวกับนินจา 'ไม่ว่าจะซ่อนอะไรไว้ก็กลับ  
แค้ไหน เธอก็สามารถขโมยออกมาได้ ไม่เว้นแม้แต่หัวใจของผู้ชายทุกคน!

**เอสเค :** หนู่มลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เจ้าของฉายา 'อัจฉริยะหน้ากวน'  
เขามี IQ สูงเกินหนึ่งร้อยแปดสิบไปหลายเลเวล สามารถประดิษฐ์ของใช้ไฮเทค  
ได้หลายอย่าง ชนิดที่ว่าฮอลลีวูดยังต้องยกนิ้วให้ รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วย  
ความเจ้าเล่ห์ 'ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ และไม่มีคำว่า 'เป็นไปไม่ได้' สำหรับ  
ผู้ชายคนนี้ 😊

**ดีอาร์ :** หนู่มน้อยหน้าใส ขวัญใจสาวอินเตอร์พาร์ก เจ้าของฉายา  
'มายากลเจ้าเสน่ห์' เขามีลีลาแพรวพราว ชอบเล่นหูเล่นตา และหวานเสน่ห์  
ไปทั่ว ใครอยู่ใกล้เป็นต้องหลงรัก 'ไม่ตายเด็ดของเขา'คือการเล่นมายากลโชว์  
สาว ๆ 'ไม่ว่าใครได้ชมก็ต้องร้อง 'ว้าว' กันทั้งนั้น หรือแม้แต่เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์  
ยังต้องอึ้ง!!!

**ทิวาย :** หนู่มเท่จอมกะล่อน เจ้าของฉายา 'เซียนพนันระดับโลก'  
เขาเป็นหนู่มหล่อที่เอาแต่ใจเป็นที่หนึ่ง อยากได้อะไรก็ดังได้ 'ไม่ชอบให้ใคร  
ดูถูก รักการแข่งขัน สนุกกับความท้าทายทุกรูปแบบ บูชาเงินดูจพระเจ้า เขา  
มีความเชื่อว่าทุกอย่างสามารถหามาได้ด้วยการพนัน แม้บางอย่างจะต้อง  
เดิมพันด้วยชีวิตก็ตาม!

**ไอวีส :** สาวฮอตสุดเซ็กซี่ผสมสีน้ำตาลทอง เจ้าของฉายา 'นางฟ้าหน้าตาย'  
เธอมีเรือนร่างที่ผู้ชายทุกคนมองแล้วต้องหลงใหล แต่ภายใต้ความสวยงาม  
เหล่านั้นเธอกลับเป็นจอมโกหกระดับชาติ! 'ไม่เคยมีใครจับโกหกเธอได้สักครั้ง  
แม้แต่ตัวเธอเองยังไม่รู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเรื่องไหนคือเรื่องจริง...

**ซีเจย์ :** หนู่มน่ารัก ปากหวาน และโรแมนติก เจ้าของฉายา 'เทพบุตร  
พันหน้า' น้อยคนที่จะได้เห็นใบหน้าแท้จริงของเขา เพราะเขามักจะไปไหน



มาไหนภายใต้หน้ากากที่เป็นใบหน้าของคนอื่นอยู่เสมอ เหตุที่เขาไม่ชอบเปิดเผยก็เพราะว่า...คราใดที่ใบหน้าอันแสนหล่อเหลาของเขาปรากฏออกมา จะต้องมีหญิงสาวมาตกลุมรักและสร้างความรำคาญใจให้เขาอยู่ตลอด แต่อย่าหวังว่าจะมีใครครอบครองหัวใจคนอย่างเขาได้จริงๆ เพราะไอดอลของเขา คือ ลีเทย์ [7's] ที่เคยประกาศไว้ว่าการจีบหญิงทั้งหลาย ขว้างๆ เทกว่าการมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยอะ! (แต่รู้สิที่ว่าตอนนี้ลีเทย์คงไม่ยากเท่าซะแล้ว)



### กฎของ [7'x] (ฉบับแรก)

1. ทุกคนยังอยู่ในขั้นตอนของการรอลงอาญาเป็นเวลาสามปี ดังนั้นไม่มีสิทธิ์กระทำผิดอีก หากใครมีความผิดนอกเหนือจากคดีที่เคยก่อไว้จะถูกตัดสิทธิ์จากการเป็น [7'x] และได้รับโทษตามกฎหมายทันที
2. ห้ามคนใน [7'x] มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันในด้านชู้สาว หากพบหลักฐานหรือมีพยานบ่งชี้ คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้จะต้องออกจากกรเป็น [7'x] ทันที หรือออกทั้งคู่
3. ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเ็น [7'x] เสียชีวิต ไม่จำเป็นต้องมีคนใหม่มาแทน และห้ามทุกคนแต่งงาน หรือตั้งครอบครัวภายในเวลาสามปีนี้โดยเด็ดขาด
4. เนื่องจากทั้งเจ็ดคนยังเป็นเยาวชน ทุกคนจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย K-University เป็นเวลาสามปี โดยจะสอนหลักสูตรสำหรับ [7'x] โดยเฉพาะ ไม่เรียนร่วมห้องกับคนอื่น ซึ่งแต่ละคนจะมีตารางเรียนเป็นของตนเอง บางวันอาจจะเรียนคนเดียว หรือบางวันอาจจะเรียนร่วมกับเพื่อนในกลุ่มก็ได้
5. ทั้งเจ็ดคนจะมีบัดดี้เป็นรุ่นพี่เ็น [7's] ซึ่งทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องห้ามทะเลาะกัน ห้ามทำร้ายร่างกายกัน ห้ามชกกัน และห้ามรักกัน หากใครหรือคู่ไหนมีปัญหาให้แจ้งสภา [7's] เพื่อดำเนินการทันที



6. ทุกคนจะต้องสวมสร้อยข้อมือที่สลักชื่อย่อของตัวเองไว้ สร้อยข้อมือนี้จะใช้สำหรับติดตามตัว และไม่สามารถถอดได้เพราะมีระบบ security lock คอยล็อกเอาไว้อัตโนมัติ

7. ทั้งเจ็ดคนสามารถมีแฟนได้ โดยแฟนของทุกคนจะถูกเรียกว่า 'Sweetheart' ตามแบบ [7's] แต่จะต้องผ่านด่านทดสอบความเหมาะสมซะก่อน ซึ่งการทดสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง และหากใครผ่านการทดสอบก็จะได้รับสร้อยข้อมือสลักชื่อแฟนของตนเอง และมีระบบ security lock เช่นกัน

7.1 หากได้รับการประกาศตัวเป็นสวีตฮาร์ทของ [7'x] แล้ว คนคนนั้นก็จะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆ ในอินเทอร์พาร์ก แต่แฟนของ [7'x] ไม่มีสิทธิ์เป็นฝ่ายทิ้ง [7'x] ก่อน ถ้าผู้ใดฝ่าฝืน คนคนนั้นอาจจะหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ

7.2 ห้ามแย่งแฟนของเพื่อนในกลุ่ม ถ้าถูกจับได้จะถูกไล่ออกจากการเป็น [7'x] ทันที ยกเว้นคนที่ถูกแย่งจะเป็นฝ่ายยินยอม

\* ผลงานที่ผ่านมาของ [7'x] ทุกคน สามารถติดตามอ่านได้ที่ '[7's] Extra Edition ปฏิบัติการลับฉบับคู่รักสุดฮอต' By แอสตมบีเบอร์ ราคา 189 บาท ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศ ^o^



## บทนำ

ชื่อภาษาไทย : ยูอีหลี

ชื่อภาษาอังกฤษ : U Eun Lee

รหัสของชื่อ : UL (ยูแอล)

เพศ : หญิง

อายุ : 21 ปี

เชื้อชาติ : ไทย - เกาหลี

ความสามารถ : หัวขโมยมือเบา

บัดดี้รุ่นพี่ : สไปรล [7's]\*

ตัวอย่างคดีที่เคยก่อในอดีต :

- ล้วงกระเป๋าคนใหญ่คนโตในอินเทอร์เน็ตพาร์ก
- งดรถราคาแพง แล้วขโมยของในรถ
- ปล้นบ้านซูเปอร์สตาร์

---

\* ติดตามเรื่องของ 'สไปรล' ได้ใน [7's] Beauty and Crazy Prince สวยเวีดเซ็ดใส่เจ้าชายเอาแต่ใจ



## สภา [7's]

เกิดเรื่องใหญ่อีกแล้ว!!!

วันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทำนอเนกเรียกทุกคนมารวมตัวกันอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ไม่มิดีร้ายแรงเกิดขึ้นในเมืองนี้ได้สักพักใหญ่ๆ เหล่า [7'x] ได้พักผ่อนพักร้อนกันไม่ถึงสองเดือนก็เกิดเรื่องที่ทำนอเนกหนักใจเป็นยิ่งนัก และเป็นสาเหตุให้ทุกคนต้องมานั่งหน้าสลอนกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้จนครบถ้วนไม่ขาด...และไม่เกิน

"เอาล่ะ...เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ฉันจะขอเริ่มเปิดประชุม ณ บัดนี้" ทำนอเนกประกาศกร้าว ก่อนจะกดปุ่มเปิดโปรเจกเตอร์ฉายภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เคยเป็นข่าวเกรียวกราวอยู่ในอินเตอร์พาร์กเมื่อห้าเดือนก่อน "ทุกคนน่าจะจำข่าวนี้กันได้นะ ดาราสาว 'เบลลี่ มัลลิกา' ที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าสามปีตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยการกินยานอนหลับเกินขนาด และทิ้งจดหมายลาตายที่เปียกชุ่มเพราะน้ำตาไว้เพียงสั้นๆ ว่า 'ลาก่อน' ผลการตรวจชันสูตรศพก็พบว่าร่างกายเธอได้รับเอฟเฟกต์จากยานอนหลับจนทำให้ช็อกและเสียชีวิตในที่สุด"

"ถ้าทุกอย่างเป็นความจริง..." เอสเคทวน "ก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่ต้องสงสัยเลยนี้ครับท่าน การที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายมันก็เป็นเรื่องปกติในสังคมนี้อยู่แล้ว ทำไมถึงต้องชุดเอามาพูดถึงอีก"

"นั่นสิคะท่าน" โอวีส์สนับสนุน "แถมยัยดาราสาวคนนี้ก็พยายามฆ่าตัวตายมาตั้งหลายครั้งแล้ว ซ้อมือนี้เต็มไปด้วยรอยกรีด ไม่แปลกใจที่จะจบชีวิตตัวเองลงด้วยการกินยานอนหลับเกินขนาดแบบนี้ล่ะ"

"ถ้าจำไม่ผิดนะ" เอ็กซ์คิวเสริม "ตอนที่ข่าวออกว่าพบศพเธอในห้องนอนที่คอนโดฯ ก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ไม่พบรอยนิ้วมือของใคร แถมช่วงนั้นเธอก็มีข่าวเสียหายเยอะมาก แฟนหนุ่มที่เป็นดาราดังก็เพิ่งบอกเลิกไปหมาดๆ ทุกอย่างมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วนี้ครับว่าเธอฆ่าตัวตายนะ"

"และที่สำคัญ ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรด้วยซ้ำ" ที่วายสรุป



"แล้วเราจะไปสนใจข่าวของยัยนี่อีกทำไมล่ะครับท่าน"

"แล้วพวกแกคิดว่าถ้าไม่มีเหตุอะไรที่น่าสงสัย ฉันจะยกเรื่องนี้มาพูดให้เปลืองน้ำลายทำไมกันล่ะวะ!"

"เออเนอะ" คืออาร์พักหน้า "แล้วอะไรที่มันน่าสงสัยล่ะครับ"

"ไดอารี่เล่มนี้ยังงัยล่ะ" ท่านอเนกชูสมุดไดอารี่สีชมพูอ่อนในมือขึ้นกลางโบกไปมา "น้องชายของเบลลี่ดันไปพบเข้าเมื่อวันที่ไปช่วยย้ายของของเธอออกจากคอนโดฯ พอตีเพ็งหาคนมาเช่าอยู่ได้เนะ เขาก็เลยลองเปิดอ่านดู พออ่านจบถึงรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีเงื่อนงำ เขาจึงเข้าพบตำรวจเพื่อขอให้ช่วยเหลือ แต่ตำรวจเห็นว่าเคสนี้ปิดคดีไปแล้วก็เลยไม่รับแจ้ง เขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็เลยตัดสินใจมาหาพวกเราเนี่ยแหละ"

"อืม... น่าสนใจแะะ" เอสเคกระตุกยิ้ม "แล้วเนื้อความในไดอารี่มันเขียนไว้ว่ายังไงบ้างล่ะครับท่าน"

"ฉันก็กำลังจะฉายให้พวกแกดูอยู่นี่ไง!"

พูดจบท่านอเนกก็จัดการฉายภาพสมุดไดอารี่ที่สแกนไว้เรียบร้อยแล้วผ่านโปรเจกเตอร์จอยักษ์เพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันอย่างถ้วนหน้า ลายมือตัวเล็ก ๆ ของเบลลี่เรียงกันเป็นระเบียบ อ่านไม่ยากจนเกินไปนัก

## 18 กันยายน

ที่รักคะ...

เราได้เจอกันครั้งแรกที่งานเปิดตัวแวนกันแดด K-Spectrum คุณมาเดินแบบในฐานะ Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์นี้ ฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่นั้นแหละ แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยด้วย เพราะรู้สึกว่าฉันคงไม่คู่ควร แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ฉันเก็บกระเป๋าเดินทางของฉันใส่กระเป๋าได้ทีที่หน้าห้องน้ำ เมื่อเปิดดูในนั้นก็พบว่าเป็นรูปถ่ายของคุณกับแม่ ฉันก็เลยตัดสินใจนำมันไปคืนให้กับคุณ คุณดีใจมากเพราะแม่ของคุณเสียชีวิตไปแล้ว และนี่เป็นเพียงภาพถ่ายภาพเดียวที่เหลืออยู่ คุณบอกว่าคุณอยากจะทำแทนฉันด้วยการเลี้ยงอาหารสักมื้อ คุณก็เลยขอแลกเบอร์กับฉันเอาไว้



### 19 กันยายน

แต่คุณก็ไม่ว่ามา...

ในที่สุดฉันก็รวบรวมความกล้าโทรไปหาคุณก่อน และฉันก็ชวนคุณดูหนัง แต่เพราะคุณไม่ยอมมาเป็นข่าว เลยชวนฉันไปกินข้าวที่ร้าน Ozanya แทน คุณบอกว่าร้านอาหารที่นั่นค่อนข้างเป็นส่วนตัว และคุณก็ชอบทานลาซานญาเนื้อแบบสุดๆ ซึ่งฉันก็เห็นด้วยว่ามีอร่อยจริงๆ พอเรากินข้าวกันเสร็จ คุณก็ไปส่งฉันที่กองถ่าย วันนั้นเรามีจูบแรกด้วยกัน และมีเกเร้าร้อนมาก...

### 21 กันยายน

วันนี้ฉันได้ไปเที่ยวที่บ้านคุณด้วย >\_<

ถึงแม้ฉันจะรู้ว่าการไปครั้งนี้มันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราพัฒนาเร็วขึ้นไปกว่าเดิม หรือคุณอาจจะเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นชั่วคราว แต่รู้อะไรยังไงก็ต่อให้มันเป็นแบบนั้นฉันก็ไม่เสียใจเลย ฉันรู้อยู่แล้วว่ากำลังเล่นกับไฟ แต่ฉันก็พร้อมที่จะถูกเผาไหม้เพียงเพื่อจะได้แลกกับการสัมผัสร่างกายอันแสนจะเซ็กซี่ของคุณ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้

...ฉันตั้งใจ

บ้านของคุณเลี้ยงหมาหรือตัวใหญ่ยักษ์ มันทำให้ฉันกลัวนิดๆ แม้คุณจะพยายามเน้นย้ำว่ามันเป็นมิตรกับสาว ๆ มากก็ตาม แล้วฉันก็ได้เจอกับน้องชายสุดหล่อของคุณด้วย โลกกลมสุดๆ เมื่อฉันได้รู้ว่าน้องชายของคุณคลังค์ฉันมาก เขาเป็นแฟนบอยของฉันแฉะแหละ เราทั้งถ่ายรูปร่วมกัน จับมือกัน กอดกัน ฉันก็คิดในะคะที่ทำให้น้องชายของคุณมีความสุข แต่เพราะคุณไม่ยอมทำให้น้องชายของคุณผิดหวังในตัวฉัน วันนั้นเราก็เลยได้แต่นั่งดูหนังร่วมกัน แล้วฉันก็ต้องกลับบ้านโดยที่ไม่มีโอกาสได้นอนกับคุณ

### 23 กันยายน

คราวนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน!!!

เป็นโชคดียิ่งของฉันแล้วล่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้รับโอกาสนี้ คุณเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงทั้งประเทศ แต่ฉันก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้สัมผัสคุณ กอดคุณ จูบคุณ และได้ทำทุกอย่างที่เราสองคนปรารถนาพร้อมกัน มันสุดยอดมากๆ ถึงแม้ว่าฉันจะกลัว





รอยสักรูปเครื่องรางยมทูตที่ขี้นแอดคุณห่นอยๆ แต่เมื่อร่างกายของคุณเคลื่อนไ่วทอยู่บนตัวฉัน  
ฉันกลับรู้สึกว่ามีหน้ามอแลละมีเสแฬที่ห้ที่สุด ฉันขอพผู้ขำยที่ม้รอยสัก...โดยเฉพะคุณ  
ค้ันน้เป็นค้ันที่ฉันม้ความสุขที่ห้สุดในขีวิต  
แลละฉันจะไม่มีวันล้ิม...

### 25 กันยายน

อา...ม้ความสุขจนไม่รุ้จะบรรขำยข้งไง หนึ่งคร้ง สามคร้ง ห้าคร้ง ความต้องการ  
ของเราห้ห้คู้มันไม่เคยพอ...ไม่มีวันพอ  
ฉันข้งม้ความสุขได้มากกว่านี้้อีก...  
ม้ความสุขจนล้ิมไปเลยว่าฉันเป็นโรคซิมเศร่า  
แลละเคยข่าตัวต่าย...

### 28 กันยายน

ค้ันน้ก็เซ่นกัน...  
ฉันแอบเห็นรอยแผลเป็นรูปกากบาทที่ต้นขาต่านในของคุณด้วยล้ะ แต่คุณก็ไม่ยอม  
บอกว้ไปได้นอะไรมา อยากรู้จ้ง แต่ข้งม้แถอะ แค้คุณทำห้ฉันม้ความสุขเหมือนทุกๆ ค้ัน  
ที่ด้่างมา ม้ก็เพียงพอแล้ว

### 30 กันยายน

คุณหายไปไหนนะ...  
วันนี้ห้ห้วันฉันติดต่อคุณไม่ได้เลย ปิดเครื่องตลอด เป็นห้วงข้งไงก็ไม่รู้ T\_T

### 2 ตุลาคม

ข้งคงติดต่อไม่ได้...ไม่ได้  
เราจะต้องจากกันแบบนี้จ้ริงๆ น้ะเหวอ

### 4 ตุลาคม

6 วันแล้วนะ



หายไปเลย...

## 7 ตุลาคม

ไมไหวแล้ว!!

สรุปคือมันจะเท่านั้นใช่ไหม??? ทำไม มันทำอะไรผิด ก่อนหน้ามันก็ยังดี ๆ กันอยู่เลย คุณเบื้อมันแล้วหรือ? มันเร็วเกินไป หรือว่าคุณมีคนอื่น ไม่ได้ใช่! มันทนไม่ได้ ในเมื่อคุณไม่รับโทรศัพท์มัน มันก็จะไปหาคุณที่บ้าน เราต้องคุยกันให้รู้เรื่อง ไดอารี่จ๋า ขอให้มันได้พบเขาเถอะนะ ถ้ามันเจอเขา ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น มันจะกลับมาเล่าให้เธอฟัง ถ้าเขาตัดสินใจจะทิ้งมันจริงๆ เธอต้องอยู่เป็นเพื่อนมันนะ เธอต้องร้องไห้ไปกับมันนะ  
อย่าทิ้งมันนะ... ไดอารี่ที่รัก

"เนื้อหาในไดอารี่มีแค่นี้หรือคะท่าน" ยูแอลถามหลังจากจอบโรเจ็กเตอร์ดับลง "แล้วสรุปมันจบยังไง"

"ก็จบแบบนี้ไง พวกเธอไม่เห็นอะไรบางอย่างจากไดอารี่นี้หรือ!" ท่านอเนกย่อนถาม

"อืม... น่าคิดเหมือนกันนะ" เอสเคเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเป็นจังหวะ "เนื้อความในไดอารี่ขาดตอนไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม มีคนพบศพของเบลลี่ในวันที่ 8 ตุลาคม แต่ผลการชันสูตรระบุว่าเบลลี่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมแล้ว"

"ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่บันทึกเอาไว้ว่าจะไปหาผู้ชายคนนั้น..." เอ็กซีคิวทูด์ต่อ

"ถูกต้อง... เริ่มเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะ" ท่านอเนกหัวเราะหึๆ "ตอนนี้เราสามารถแบ่งสาเหตุการตายออกได้เป็นสองประเด็น ประเด็นแรกก็คือเธออาจจะไปพบผู้ชายคนนั้นแล้วถูกบอกเลิกกลับมา เธอจึงเอิร์ทมากจนตัดสินใจฆ่าตัวตาย กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ..."

"ฆาตกรรม" ดีอาร์แทรกขึ้นมาทันที

...

เกิดความเสียบช่วงขณะขึ้นในห้องประชุมแห่งนี้ ทุกคนมองหน้ากันราวกับพยายามระดมความคิดผ่านทางสายตา ก่อนที่เอสเคจะตั้งข้อสงสัยใหม่ขึ้นอีก



"จากเนื้อความในไดอารี่วันสุดท้าย เธอเขียนประมาณว่าถ้าถูกทิ้งหรือเอีร์ตกลับมา ก็จะกลับมาเล่าให้ไดอารี่ฟังไม่ใช่เหรอ ซึ่งก็น่าจะหมายถึงเขียนระบายลงไปนั่นแหละ ถ้าเธอคิดที่จะฆ่าตัวตายจริงๆ ก็น่าจะเขียนระบายเรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยฆ่าตัวตาย"

"ก็จริงของแก" คีอาร์ทพยักหน้าเห็นด้วย "อ่านจากวันสุดท้ายก็ดูเหมือนจะเตรียมใจไว้บ้างแล้ว อย่างน้อยๆ ถ้าเกิดอารมณ์ชั่ววูบจริงๆ จากการที่เป็นคนชอบซีตๆ เขียนๆ ก็น่าจะระบายลงไดอารี่ก่อนที่จะลงมือ"

"อืม...เป็นไปได้สูงมากนะเนี่ยว่าจะเป็นการฆาตกรรม" ที่วายลูปคางของตัวเองไปมาอย่างใช้ความคิด

"ถ้าอย่างนั้น...เราลองไปขอดูกำลังวงจรปิดที่คอนโดฯ ของเบลลี่มัยคะ ว่ามีใครเข้าออกห้องของเธอบ้างรึเปล่า" ไอวี่สรีบเสนอง

"และนั่นก็เป็นสิ่งที่ฉันทำเลยล่ะ" ท่านอเนกคลี่ยิ้ม "แต่พอไปถึงทางคอนโดฯ ก็แจ้งมาว่าลบทิ้งไปแล้ว เพราะข้อมูลในกล้องจะเก็บไว้แค่เดือนต่อเดือนเท่านั้น"

"อ้าว...แล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครไปขอดูกำลังเลยหรอคะ" ยูแอลสงสัยบ้าง  
"ก็ไม่มีเลยนะสิ!" ท่านอเนกถอนใจ "ในเมื่อหลักฐานทุกอย่างชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายก็เลยไม่มีใครสนใจจะหาหลักฐานอะไรเพิ่ม แม้แต่ครอบครัวชายยังไม่ตั้งใจสงสัยอะไรด้วยซ้ำ ตอนสอบถาม รมภ. ที่นั่นก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นเบลลี่กลับเข้ามาคนเดียวด้วยท่าที่ปกติ ตำรวจจะไปเจอขอดูกำลังวงจรปิดทำไมกัน"

"งั้นคนที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คงเป็นผู้ชายคนนั้น...ที่เธอพูดถึงในไดอารี่เอสเคพีมพ์"

"ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใคร" คีอาร์ทต่อให้

"นั่นแหละคือปัญหา" ท่านอเนกสรุป "ในเมื่อมันมีตัวละครลับเกิดขึ้นในคดีนี้แล้ว เราจะนั่งนอนใจอยู่ไม่ได้ หน้าที่ของเราก็คือตามหาผู้ชายคนนั้นให้เจอ และสืบให้ได้ว่าเขาอาจจะ...เป็นฆาตกร"

...

เกิดความเงิบงันขึ้นภายในห้องอีกครั้ง



ทุกคนมองหน้ากันไปมา ไม่มีใครบ่มบ่ามกล้าเสนอตัว อาจจะเป็นเพราะว่าดูทรงแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างที่คิด การหาตัวผู้ชายคนที่เบลลี่กล่าวถึงไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะพิสูจน์ว่าเขาคือฆาตกรหรือเปล่านี่สิ งานหินชัดๆ แกมคืดก็ผ่านมาแล้วตั้งห้าเดือน อยู่ดีๆ จะไปฟันฝอยหาตะเข็บมันก็ใช่เรื่อง เพราะนั่นคนที่จะรับงานนี้ไปทำก็เท่ากับต้องแบกความหวังของทุกคนเอาไว้ อย่างหนัก โดยเฉพาะกับน้องชายของเบลลี่ที่ต้องการทวงความยุติธรรมคืนให้กับพี่สาว...

และเขาเป็นคนเดียวที่ยังคงเชื่อว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย...

"แล้วท่านจะเอาอย่างไรต่อครับ" เอ็กซ์คิดถามขึ้น

อันที่จริงเขาไม่จำเป็นต้องมาประชุมก็ได้ เพราะจากความสำเร็จของภารกิจที่แล้ว\* ทำให้เขาได้รับสิทธิ์ลาพักร้อนถึงสามเดือน แต่เพราะคิดว่าตัวเองน่าจะพอมีประโยชน์กับการประชุมนี้ก็เลยเสนอตัวเข้าร่วมฟังด้วย เพื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง

...แต่ก็ไม่ใช่

"อ้อ! มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้องชายของเบลลี่คิดว่านี่เป็นการฆาตกรรม"

"..."

เราทุกคนเงยบึ้งอย่างอยากรู้ ไม่มีใครถามอะไรแทรกขึ้นมาแม้แต่คำเดียว

"แพทย์แจ้งว่ายานอนหลับที่เบลลี่กินเข้าไปคือยี่ห้อ SL1002 ซึ่งออกฤทธิ์ค่อนข้างรุนแรงทำให้หลับได้ภายในนาทีเดียวด้วยซ้ำ ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครสงสัยอะไร เพราะคิดว่าเธออยากตายอยู่แล้ว แต่น้องชายของเบลลี่ไปสืบประวัติพี่สาว พบว่าเธอไม่เคยซื้อยานอนหลับยี่ห้อนี้เลย และที่สำคัญในประวัติของเธอระบุเอาไว้ด้วยว่าแพ้ยานอนหลับยี่ห้อนี้ ดังนั้นยานอนหลับที่เธอมักจะซื้อเป็นประจำคือยี่ห้อ DConx กับ Frennocin\*\* เท่านั้น"

"อืม... น่าสนใจแฮะ งั้นก็เป็นไปได้ว่าคนที่เอายานอนหลับยี่ห้อนี้ให้ยัยเบลลี่อะไรนั่นกินก็น่าจะเป็นคนอื่นมากกว่าเจ้าตัวเอง"

\* ติดตามต่อได้ใน [7x] Death x Kiss เสี่ยงรักพันธนาการร้ายนายจอมซี้โกง ของ แสตมป์เบอร์รี่

\*\* ด้วยยาต่างๆ ที่กล่าวถึงคือยาสมมติ ไม่มีอยู่จริง



เอสเคตตั้งข้อสันนิษฐานซึ่งทุกคนก็พยักหน้าเห็นด้วย

"ถูกต้อง เพราะคนจะฆ่าตัวตาย ถ้าต้องการกินยาเกินขนาดเพื่อให้ตัวเองตายจริงๆ ไม่จำเป็นต้องถ่อไปหาซื้อยาใหม่ให้เสียเวลา ใช้ยาของตัวเองที่มีอยู่แล้วก็ได้ แต่การที่มียาชนิดอื่นแทรกซึมอยู่ในร่างกายก็เป็นไปได้ว่า...มีคนต้องการที่จะฆ่าเธอ"

"แล้วหมอนั้นจะฆ่าไปทำไมกันคะ ฉันมองไม่เห็นแรงจูงใจที่จะต้องฆ่าแกงกันเลยนี่นา" ยูแอลถามบ้าง

"นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำยังไงล่ะ...ฉันคิดว่าคนที่ฉันจะส่งไปทำงานนี้ ยังไงซะก็ต้องเป็นผู้หญิง...เพราะการสืบเรื่องผู้ชายที่หลอกพินสาวไปทั่วอย่างหมอนี้ ส่งผู้ชายด้วยกันไปน่าจะไม่ได้ความ เพราะฉันฉันก็คงจำเป็นต้องเลือกระหว่างไอวีสและยูแอล" ท่านอเนกมองไปทางสองสาวที่นั่งอยู่ข้างกันพอดี "ว่าไงล่ะ...เธอสองคน ใครจะเสียสละทำงานนี้ได้บ้าง"

ไอวีสหันมามองหน้ายูแอลด้วยสายตาอ่อนวอน ก่อนจะบิบบั้นเพื่อนรักเบาๆ แล้วคร่ำครวญด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

"อย่าให้ฉันทำงานนี้เลยนะ...รีโอไม่ค่อยชอบให้ฉันใกล้ชิดผู้ชายอื่นเท่าไรหรอก เดี่ยวจะมีปัญหา เอาไว้งานหน้า ต่อให้ต้องบุกน้ำ ลุยไฟ ดูเด็ดเสียงตายแค่ไหนฉันก็จะไม่ปฏิเสธ แต่ขอล่ะ ถ้าเป็นเรื่องหนุมๆ นี่มันเสี่ยงต่อความสัมพันธ์ของฉันมากจริงๆ T^T"

ยูแอลแม้ริมฝีปากแน่น...

"นั่นสินะ! การที่ตกปากรับงานประมาณนี้ แน่نونว่าต้องเสี่ยงชีวิตไปใกล้ชิดชายหนุ่มซึ่งเป็นที่มาตกรในอนาคตอย่างเสียไม่ได้ เธออาจจะถูกฆาตกรรมตามหญิงสาวคนนี้ไปติดๆ แต่ด้วยเหตุผลที่ไอวีสพูดมา เธอก็พอจะเข้าใจอยู่่างงานแบบนี้มันก็เหมาะกับสาวโสด สวยใส ไร้พันธะอย่างเธอเป็นที่สุด

ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะ...ยูแอล

"ตะ...แต่ว่าแอลไม่เคยทำงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนมาก่อนเลยนะคะ งานที่ผ่านมาก็มีแต่ไปฉกของเล็กๆ น้อยๆ หรือไปหลอกถามผู้ต้องสงสัย ประสพการณ์อายุงานก็มีน้อยนิดกว่าคนอื่น แต่ถึงขั้นให้ไปตามหาตัวฆาตกร



"นี่มันก็ออกจะ..."

"ใจเย็นๆ เขาอาจจะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเฉยๆ ก็ได้เนาะ"

"นั่นแหละค่ะ มันก็น่ากลัวอยู่ดี"

"งั้นถ้าเธอทำงานนี้สำเร็จ ฉันจะส่งเธอไปเที่ยวยุโรป ฟรีตลอดทริป เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม โอเคมั๊ย"

"ก็ได้ค่ะท่าน...ฉันจะรับงานนี้เอง"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)





ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

<http://store.jamsai.com/9786160623129.html>